

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561

สับนโยบายพุงราคาข้าว ผู้ส่งออกแนะเดินหน้ายุทธศาสตร์-ลดต้นทุนผลิต

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ต้องการให้พรรคการเมืองยกเลิกการนำนโยบายพุงราคาข้าว หรือมาตรการที่ทำลายกลไกตลาดข้าวมาใช้หาเสียง เพื่อหวังชนะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต้นปี 62 เพราะเป็นการทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบเหมือนในอดีต ประกอบกับศักยภาพการแข่งขันของข้าวประเทศต่างๆ ทั้งเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา อินเดีย และจีน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสวนทางไทยที่เริ่มมีปัญหาในการทำตลาด และสายพันธุ์ข้าวที่ไม่หลากหลาย

“หวังว่านักการเมืองคงไม่ใช้นโยบายจำนำข้าวหรือพุงราคาให้สูงเกินจริงมาใช้ เพราะช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่ราคาข้าวไทยและตลาดโลกไม่ขยับ ขณะที่เพื่อนบ้านได้พัฒนาทั้งสายพันธุ์ และมูลค่า”

อย่างไรก็ตาม หากนักการเมืองต้องการใช้นโยบายพัฒนาข้าวไทยและช่วยเหลือชาวนาก็สามารถใช้อุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวในระยะยาวหรือการช่วยลดต้นทุนของชาวนา เพราะนอกจากชาวนาจะได้กำไรแล้ว ยังไม่เป็นการทำลายกลไกตลาดที่สำคัญไทยก็สามารถส่งออกข้าวไปต่างประเทศได้ด้วย

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า พรรคการเมืองควรมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าวระยะยาว ไม่ใช่เน้นการหาเสียงเฉพาะนโยบายทำให้ราคาข้าวสูงๆ แต่ไม่คำนึงถึงคุณภาพ เพราะสถานการณ์ข้าวโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก

“ก่อนหน้านี้ไทยได้ใช้นโยบายจำนำข้าวในราคาสูงๆ ส่งผลให้หลายประเทศกลับมาแย่งส่วนแบ่งตลาดไทยไปเกือบหมด จากนั้นผู้ส่งออกและภาครัฐค่อยๆ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดคืนมาแต่ปัจจุบันราคาข้าวที่ปรับสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ แม้จะเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ในระยะหลังบรรดาพ่อค้าเงินและฮ่องกงก็ทยอยลดปริมาณการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทยแล้วหันไปซื้อข้าวหอมและข้าวพื้นนิ่มจากเวียดนาม แม้ความหอมจะสู้ข้าวไทยไม่ได้ แต่ความนิ่มใกล้เคียงกันและราคาถูกกว่าไทยด้วย”

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

สศก. คาดปริมาณข้าวหอมมะลิปีเพาะปลูก 61/62 ลดลงจากผลกระทบภัยแล้ง ต้นราคาข้าวขยับขึ้น

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำรวจและการคาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 ในพื้นที่แหล่งผลิต 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 โดยคาดว่าปริมาณข้าวหอมมะลิปีเพาะปลูก 2561/62 จะลดลง สวนทางกับราคาข้าวที่สูงขึ้นเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ทำให้ต้นข้าวแห้งตายได้รับความเสียหาย เป็นวงกว้าง เกษตรกรบางรายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

อย่างไรก็ดี ราคาข้าวที่สูงในขณะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาการปลอมปนข้าวโดยนำข้าวสายพันธุ์อื่นมาผสมกับข้าวหอมมะลิ อาจทำให้คุณภาพของข้าวลดลงจึงขอให้เกษตรกรดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปลอมปนข้าวในพื้นที่ นอกจากนี้ขอให้ระวังกลุ่มมีฉลากซีพลวโยโอกาสหลอกลวงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีพฤติกรรมในการชักจูงว่าจะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าท้องตลาด แล้วจ่ายเงินเพียงบางส่วนหรือจ่ายเงินเชื่อ อาจทำให้ถูกฉ้อโกงได้ ดังนั้น เกษตรกรที่จะขายข้าวเปลือกโปรดตรวจสอบราคา รับซื้อข้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ก่อนตัดสินใจขาย

ด้านราคาข้าว พบว่าตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน 2561 ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 15,105 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,716 บาท สูงขึ้นจากของช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็น 48.29% และ 0.27% ตามลำดับ เนื่องจากข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2561 ประสบปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 ภาครัฐได้ดำเนินการ 2 ด้าน รวม 10 โครงการ ได้แก่ ด้านการผลิต จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Farming) 5) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 6) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร 7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง

และด้านการตลาด จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งประเทศ จำนวน 4.229 ล้านครัวเรือน พื้นที่รวม 57.820 ล้านไร่ โดยมีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว จำนวน 4.058 ล้านครัวเรือน พื้นที่รวม 54.969 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ให้แก่ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรแล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พณ.กลุ่มพ่อค้าข้าวฮ่องกงอินเตอร์เตอร์เพิ่มพูนส่งออก

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง 47 ราย จาก 44 บริษัทที่มาเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อเร่งรัดการส่งออก และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวไทยที่น่าสนใจและมีองค์ความรู้ใหม่ๆ

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เพื่อศึกษาดูงานการวิจัยและผลิตข้าวขาวพื้นนุ่ม โดยผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้มีโอกาสเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตและทดลองชิมข้าวขาวพื้นนุ่มหลายสายพันธุ์ที่มีปริมาณอมิโลสต่ำรสชาตินุ่ม กินอร่อย เช่น ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 ข้าวพันธุ์ กข 21 กข 43 และ กข 59 เป็นต้น โดยการลงพื้นที่

ดังกล่าวเป็นนำเสนอให้ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้รู้จักข้าวคุณภาพดีชนิดอื่นๆ ของไทยและน่าจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการส่งออกข้าวดังกล่าวเข้าสู่ตลาดฮ่องกงได้ในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้ร่วมประชุมหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อรับทราบสถานการณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยปีการเพาะปลูก 2561/2562 ซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่สำคัญของไทย แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาราคาค้าวหอมมะลิไทยปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงลดลง ประกอบกับปีการเพาะปลูก 2561/2562 คาดว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยจะออกสู่ตลาดลดลงส่งผลให้แนวโน้มราคาค้าวยังคงปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยแต่ในตลาดต่างประเทศต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะอาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันข้าวไทย ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่มีราคาต่ำกว่า

สำหรับตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงปี 2560 มีปริมาณ 2.23 แสนตัน โดยช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2561 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงปริมาณ 1.42 แสนตัน ลดลง 16.18% มูลค่า 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.31% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วน 81.17% ข้าวหอมไทย 11.23% และข้าวเหนียว 2.43%

"การส่งออกข้าวไทยไปตลาดฮ่องกงช่วงที่ผ่านมา ราคาค้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลงแต่สามารถขายได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยยังเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ในตลาดฮ่องกงมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 57%" นายอดุลย์ กล่าว
ที่มา โพสต์ทูเดย์

เอกชนหดเป้าส่งออก 'ข้าว' ปี 62 เหลือ 10 ล้านตัน! "หอมมะลิ" แพง-จีนแย่งตลาดแอฟริกา

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า การส่งออกข้าวไทยในปี 2561 สมาคมคาดว่าจะมีปริมาณส่งออกที่ 11 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 177,000 ล้านบาท และในปี 2562 ตั้งเป้าส่งออกไว้ที่ 10 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 8.12 ล้านตัน ปริมาณลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนด้านมูลค่าส่งออกได้ที่ 4,101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14% และในรูปเงินบาทที่ 130,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สถานการณ์ตลาดข้าวไทยในช่วงปี 2560-2661 พบว่า ตลาดสำคัญ ๆ มีปริมาณส่งออกข้าวลดลง เช่น ตลาดแอฟริกา ที่เคยเป็นสัดส่วนการส่งออกจาก 53% ลดลงเหลือ 47% เนื่องจากตลาดแอฟริกานิยมบริโภคข้าวเก่าและขณะนี้ จีนแย่งตลาดไทยไปค่อนข้างมาก แต่ขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียปีนี้ ไทยส่งออกไปตลาดเอเชียได้เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 38% จากเดิม 29% เนื่องจากหลายประเทศในเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มีการนำเข้าข้าวในปีนี้อ่อนข้างปริมาณมาก ส่วนตลาดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะวันออกกลาง ยุโรป ออสเตรเลีย ปริมาณนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงมาก

สำหรับปัจจัยที่จะมีผลต่อการส่งออกข้าวไทยในปีหน้า ปัจจัยบวก เช่น ประเทศผู้นำเข้าที่เป็นคู่ค้าของไทยมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศที่ลดลง เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมทั้งประเทศในแอฟริกา คาดยังนำเข้าต่อเนื่อง ขณะที่ รัฐบาลไทยยังมีสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะต้องมีการเจรจาเพื่อส่งมอบให้ครบตามที่ตกลงไว้ 1 ล้านตัน

นอกจากนี้ จากที่รัฐบาลไทยได้ระบายข้าวในสต็อกออกมาหมดแล้ว ทำให้ตลาดเข้าสู่ภาวะปกติ และผู้ซื้อต้นตอที่จะนำข้าวเพื่อเก็บสำรองในประเทศของตนมากขึ้น ทั้งนี้ มีการพยากรณ์เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในบางประเทศของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น จีน อินเดีย ขณะที่ ได้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายภูมิภาค ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตธัญพืชชนิดอื่น ๆ ด้วย

ด้านปัจจัยลบ ได้แก่ อุปทานข้าวหอมมะลิในตลาดมีจำกัด ทำให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูง (ปัจจุบันราคาส่งออกเอฟโอบี เฉลี่ยที่ 1,160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) ส่งผลให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อและหันไปซื้อข้าวหอมจากแหล่งอื่น รวมถึงขาดแคลนชนิดข้าวที่เป็นที่นิยมของประเทศผู้ซื้อ เช่น ข้าวพื้นนุ่ม ขณะที่ ประเทศคู่แข่งมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมีราคาที่ประเทศผู้ซื้อยอมรับได้ ส่วนจีนยังคงมีสต็อกข้าวปริมาณมากและมีการระบายข้าวเก่าในสต็อกออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้าวบางส่วนถูกส่งออกไปยังภูมิภาคแอฟริกา ทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาด และประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญมีการปรับนโยบายในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ในระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ภาวะการค้าค่อนข้างซบเซา เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ส่งออกไม่ค่อยทำสัญญาขายข้าวเพราะราคาข้าวของเวียดนามสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่รายอื่นๆ ประกอบกับอุปทานข้าวในประเทศมีจำกัดหลังจากที่การเก็บเกี่ยวข้าวฤดูล่าสุดเพิ่งสิ้นสุดลง โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เวียดนามได้ยื่นเสนอราคาในการประมูลเพื่อซื้อข้าวของรัฐบาลอียิปต์จำนวน 500,000 ตัน ซึ่งเวียดนามเสนอข้าวจำนวน 50,000 ตัน

ตามรายงานของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade; MOIT) ระบุว่า เวียดนามกำลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกข้าวโดยหันมาเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพสูงและข้าวหอมมากขึ้น ขณะที่จะลดการส่งออกข้าวขาวคุณภาพปานกลางและคุณภาพต่ำลง โดยเมื่อปี 2017 สัดส่วนการส่งออกข้าวขาวคุณภาพต่ำมีประมาณ 3.88% ของการส่งออกทั้งหมด ขณะที่ข้าวคุณภาพปานกลางมีสัดส่วนประมาณ 8.24% ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมีสัดส่วน 29.2% ข้าวขาวคุณภาพสูงมีสัดส่วน 24.3% ข้าวเหนียวมีสัดส่วน 23.5% และข้าวญี่ปุ่นมีสัดส่วน 4.4%

ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development ;MARD) ได้วางเป้าหมายที่จะให้ในท้องถิ่นเพิ่มการเพาะปลูกข้าวหอมและข้าวขาวคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นในฤดูเพาะปลูกฤดูหนาว (winter-spring crop) ในปีการผลิต 2017/18 อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่า มีแนวโน้มที่ในปี 2018 นี้ สัดส่วนข้าวขาวคุณภาพต่ำและคุณภาพปานกลางจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีความต้องการข้าวชนิดนี้จากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมากขึ้น โดยในปีนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวให้อินโดนีเซียประมาณ 700,000 ตัน ขณะที่ฟิลิปปินส์มีประมาณ 130,000 ตัน และมีแผนที่จะส่งออกข้าวตามสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลอีกประมาณ 400,000 ตัน

จากสัญญาณของความต้องการข้าวขาวคุณภาพต่ำดังกล่าว ส่งผลให้ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีความต้องการที่จะปลูกข้าวขาวสายพันธุ์ IR 50404 มากขึ้น เพราะข้าวชนิดนี้สามารถนำไปผลิตเป็นข้าวขาวคุณภาพต่ำเพื่อส่งให้ทั้งสองตลาดได้

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณ 45,543 ตัน ลดลง 4.37% เมื่อเทียบกับปริมาณ 47,626 ตัน ในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา และลดลง 35.08% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 70,149 ตัน โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-ตุลาคม) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 434,807 ตัน ลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 492,115 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/ Malis จำนวน 190,696 ตัน เพิ่มขึ้น 44.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 147,431 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 71,858 ตัน ลดลง 49.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 24,822 ตัน ลดลง 63.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 84,998 ตัน

ในช่วง 10 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 113,537 ตัน ลดลงประมาณ 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 64,032 ตัน เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มาเลเซีย 32,736 ตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โปแลนด์ 21,139 ตัน ลดลง 46.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนเธอร์แลนด์ 21,410 ตัน ลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สหราชอาณาจักร 16,050 ตัน ลดลง 36.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นต้น ในปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทส่งออกข้าวจำนวน 68 ราย และสามารถส่งออกข้าวไปยัง 56 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา (Cambodia's state-owned Rural Development Bank; RDB) วางแผนที่จะปล่อยเงินกู้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังภาคธุรกิจข้าวของประเทศในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งโรงสีข้าวและผู้ส่งออกมีเงินทุนสำหรับการรับซื้อข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

บริษัท Amru Rice ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชามีแผนที่จะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรประมาณ 50,000 ตัน โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทได้ทำโครงการ contract farming กับกลุ่มเกษตรกรใน 9 จังหวัดเพื่อซื้อข้าวเปลือก โดยคาดว่าบริษัทจะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาประมาณ 280-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวเปลือก

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council) ได้เห็นชอบให้มีการปรับราคาอ้างอิง (reference price) สำหรับการประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) จำนวน 203,000 อีกครั้ง หลังจากที่ NFA ไม่สามารถซื้อข้าวได้ในการประมูลทั้งสองครั้งเมื่อวันที่ 6 และ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสภา NFA เห็นชอบให้ปรับราคาอ้างอิงขึ้นเป็น 477.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 447.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า NFA เตรียมที่จะจัดการประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลรอบที่ 3 ในสัปดาห์นี้ โดยรายละเอียดเงื่อนไขการประมูลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้ โดยจะต้องมีการส่งมอบในช่วงวันที่ 15-30 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าว (re-tender) แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% จำนวน 203,000 ตัน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าประเทศไทยเสนอราคาข้าวขาว 25% ในราคา 480.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 100,000 ตัน ขณะที่เวียดนามเสนอราคาที่ 483 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 203,000 ตัน ซึ่งราคาของทั้งสองประเทศสูงกว่าราคาอ้างอิงที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดไว้ที่ 447.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน และหลังจากนั้นในการเสนอราคารอบที่ 2 เวียดนามได้ปรับลดราคามาอยู่ที่ราคา 481.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ไทยยังคงยืนยันราคาเดิม ทำให้ NFA ปฏิเสธข้อเสนองานของทั้งสองประเทศ เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาอ้างอิงที่กำหนดไว้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งที่ 2 หลังจากการประมูลเพื่อนำเข้าข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยและเวียดนามไม่ได้เข้าร่วมการประมูล เนื่องจากติดขัดเรื่องเงื่อนไขที่ระบุใน TOR (the terms of reference) ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบ เช่น การโอนย้ายพอร์ตขนถ่ายสินค้า เงื่อนไขการรวมยา และค่าปรับสำหรับการส่งมอบ

ส่วนความคืบหน้าการประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% จำนวน 500,000 ตัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจซื้อของประกวดราคาจำนวน 16 ราย จากประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน และบริษัทค้าข้าวนานาชาติจากสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกาบริบิเรตส์

ปรากฏว่ามีหลายบริษัทได้ยื่นเสนอราคาต่ำกว่าราคาอ้างอิง (the reference price) ที่กำหนดไว้ที่ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมี 5 รายที่ยื่นเสนอราคาระหว่าง 418.65-459 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cost and freight) โดยบริษัท Olam International ยื่นเสนอจำนวน 210,000 ตัน บริษัท Tan Long Group Joint Stock Co. จากเวียดนามเสนอจำนวน 118,000 ตัน บริษัทจากไทย 2 ราย คือ Asia Golden Rice Co.,Ltd. ยื่นเสนอจำนวน 99,000 ตัน และ Thai Capital Crops Co.,Ltd. เสนอจำนวน 45,000 ตัน และบริษัท Shwe Wah Young Agriculture Production Co.,Ltd. จากเมียนมาร์เสนอจำนวน 28,000 ตัน โดยคาดว่า NFA จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้

การประมูลครั้งนี้ NFA ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาข้าวเพิ่มเป็น 12.8 พันล้านเปโซ จากเดิมที่กำหนดไว้ 12.2 พันล้านเปโซ โดยข้าวจำนวน 500,000 ตัน ถูกแบ่งออกเป็น 9 ล็อต เพื่อส่งไปยังท่าเรือ 14 แห่ง ประกอบด้วยที่ท่า Subic 118,000 ตัน ท่า Manila 75,000 ตัน ท่า La Union 55,000 ตัน ท่า Batangas 40,000 ตัน General Santos City 32,500 ตัน Tabaco 30,000 ตัน และท่า Cagayan de Oro.26,700 ตัน ท่า Cebu 25,000 ตัน ท่า Iloilo และ Tacloban แห่งละ 20,000 ตัน ท่า Zamboanga City 17,300 ตัน ท่า Davao City 12,500 ตัน ท่า Surigao 10,000 ตัน และท่า Bacolod 8,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบล็อตแรกจำนวน 250,000 ตัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และอีก 250,000 ตัน ส่งมอบภายใน 31 มกราคม 2019

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ของปีนี้ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 3.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวในแหล่งผลิตที่สำคัญมีจำนวนลดลง โดยพื้นที่ลดลงเหลือประมาณ 5.15 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับ 5.33 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 620 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงประมาณ 2.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับในไตรมาสที่ 4 นั้น คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.26 ล้านตัน ลดลงประมาณ 0.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.32 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลงประมาณ 0.75% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมาอยู่ที่ประมาณ 11.56 ล้านไร่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 20.28 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 387 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.39% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 10.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.72 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 833 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.76% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 11.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 47.60 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 907 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.56% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 12.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 40.67 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 775 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 1.07% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 14.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.12 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 841 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.88% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 16.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติกลางของอินโดนีเซีย รายงานว่า ในขณะนี้กำลังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อประเมินผลผลิตข้าวอย่างถูกต้องมากขึ้น เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้งานบนแอปพลิเคชัน รวมถึงการตรวจสอบภาคพื้นดิน หลังจากข้อมูลภาครัฐมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่การเกษตรยอมรับว่าการรวบรวมข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าวมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ต้องทำการนำเข้าข้าวในนาที่สุดท้ายเมื่อเกิดการขาดแคลนข้าว ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับอุปทานของอาหารหลักเป็นประเด็นอ่อนไหวเชิงการเมือง และในอดีตที่ผ่านมา การที่ราคาสินค้าสูงขึ้นก็ทำให้เกิดความไม่สงบในประเทศ

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากเกษตรกรและฝ่ายค้านเรื่องเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการใหม่ สำนักงานสถิติกลางได้ประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกไว้ที่ 56.5 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเมื่อเดือนกันยายนที่ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตร ซึ่งคาดการณ์ที่ 83 ล้านตัน โดยสำนักงานสถิติกลางได้หยุดเผยแพร่ข้อมูลข้าวตั้งแต่ปี 2559 และกำลังดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

นาย Suhariyanto หัวหน้าสำนักงานสถิติกลางกล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลคาดการณ์จะมีความถูกต้องมากขึ้น ดังนั้น การวางแผนเชิงนโยบายจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายมากขึ้น โดยสำนักงานสถิติกลางประมาณการผลผลิตข้าวสารในปีนี้มีประมาณ 32.4 ล้านตันข้าวสาร เมื่อเทียบกับประมาณการของกระทรวงเกษตรที่ 48.3 ล้านตัน การคาดการณ์ที่ถูกต้องมากขึ้นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเสียพลังงานในการโต้เถียงเรื่องข้อมูลข้าว

เมื่อเดือนพฤษภาคมอินโดนีเซียนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 500,000 ตันข้าวสาร หลังจากที่ Bulog ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้ออาหารหลักรายงานว่าสต็อกมีจำนวนข้าวลดลง โดยปีนี้ Bulog ได้นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1.8 ล้านตันข้าวสาร จากเวียดนาม ไทย และอินเดีย

นาย Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า แม้ว่าผลผลิตข้าวจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ รัฐบาลจะยังคงไม่ตัดสินใจเพิ่มโควตาการนำเข้าข้าว ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปีนี้มีข้าวส่วนเกิน 2.85 ล้านตันข้าวสาร ตามประมาณการความต้องการบริโภคข้าวต่อประชากรของปีที่ผ่านมาและจำนวนประชากร ปัจจุบัน ขณะที่นาย Suhariyanto หัวหน้าสำนักงานสถิติกลางกล่าวว่า วิธีการในการพยากรณ์ตัวเลขผลผลิตล่าสุดจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพื้นที่ทุกเดือน เพื่อเพิ่มความโปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่จะลงไปเยี่ยมพื้นที่กว่า 200,000 แห่งทั่วประเทศและกรอกข้อมูลบนแอปพลิเคชันเพื่อประเมินการเติบโตของข้าว

นาย Syukur Iwantoro เลขาธิการกระทรวงเกษตรไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลของกระทรวงเกษตรที่แตกต่างแต่ยินดีที่จะปรับปรุงข้อมูลที่มีในขณะนี้ ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผลผลิตข้าวสูงสุด ได้แก่ ชวาตะวันออก 10.54 ล้านตันข้าวสาร ชวาตะวันตก 9.54 ล้านตันข้าวสาร และชวากลาง 9.51 ล้านตันข้าวสาร โดยผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 มีจำนวนประมาณ 28.47 ล้านตันข้าวสาร โดยประมาณการผลผลิตข้าวเดือนตุลาคม 1.52 ล้านตันข้าวสาร เดือนพฤศจิกายน 1.20 ล้านตันข้าวสาร และเดือนธันวาคม 1.22 ล้านตันข้าวสาร โดยประมาณการผลผลิตข้าวปี 2561 รวมทั้งสิ้น 32.42 ล้านตันข้าวสาร

ขณะที่ ประมาณการการบริโภคข้าวของอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2561 มีประมาณ 29.57 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งต่ำกว่าประมาณการผลผลิตข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ทำให้อินโดนีเซียมีส่วนเกินผลผลิตข้าวประมาณ 2.85 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 3,719 ตัน คิดเป็น 0.75% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 495,867 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,300 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 331.27 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถขายข้าวได้ 5,469 ตัน คิดเป็น 1.43% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 380,015 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 288 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปีการตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สภาแห่งรัฐของจีน (the Chinese State Council) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานด้านธัญพืชของรัฐ (the State Administration of Grain; SAG) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างรัฐบาล จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานด้านธัญพืชของรัฐ (SAG) เป็นหน่วยงานบริหารกิจการและการสำรองธัญพืช (the State Administration of Grain and Reserves; SAGR) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (the National Development and Reform Commission; NDRC)

ทั้งนี้ หน่วยงาน SAGR จะรวบรวมความรับผิดชอบของ หน่วยงาน SAG, NDRC, สำนักงานพลังงานแห่งชาติ (National Administration of Energy; NEA), สำนักงานสำรองสินค้าธัญพืช (the Bureau of Commodity Reserves) กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce; MOFCOM) และ บริษัท Sinograin (China Grain Reserves Group Ltd.) เพื่อการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการสำรองสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี เมล็ดพืชน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเลียม

หน่วยงาน SAGR ถูกคาดหวังให้ดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในการสำรองสินค้าที่จำเป็นของจีนซึ่งจะยังคงถือเป็นความลับของรัฐบาล เพื่อที่จะช่วยเสริมนโยบายของรัฐบาลในการจัดการด้านการสำรองสินค้านี้ดังกล่าวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ผู้ส่งออกข้าวอินเดียคาดว่าจะภายในเดือนมีนาคม 2019 อินเดียจะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิไปยังประเทศจีนได้ประมาณ 10,000 ตัน หลังจากที่ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนของทางการอินเดียได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อหาช่องทางในการขยายตลาดข้าวอินเดียในประเทศจีน โดยในระหว่างการเจรจาทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายผู้ส่งออกข้าวอินเดีย 5 ราย ได้เสนอที่จะส่งข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเข้าไปทดลองตลาดในประเทศจีนรายละเอียด

ประมาณ 100-500 ตัน โดยในขณะนี้ ผู้ส่งออกข้าวอินเดียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากทางการจีนและสามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีไปยังประเทศจีนได้แล้วมีจำนวน 24 ราย ซึ่งการส่งออกข้าวขาวล็อตแรกเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว 5% เข้าไปยังตลาดจีน

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเล็กน้อย โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 363-371 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเพิ่มขึ้น 1-2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับที่ 362-369 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยในช่วงนี้ค่าเงินรูปีเริ่มอยู่ในระดับทรงตัว ซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.4% มาอยู่ในระดับแข็งค่าสุดในรอบ 8 สัปดาห์ ทำให้กำไรของผู้ส่งออกจากส่วนต่างของค่าเงินลดลง ดังนั้นผู้ส่งออกจึงต้องขยับราคาขึ้นเล็กน้อย

ขณะที่ในช่วงนี้ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ในแคว้นทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเริ่มออกสู่ตลาดแล้วแต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากในฤดูนี้รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรขึ้นอีกประมาณ 11-13% โดยคาดว่าในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ (summer-sown rice) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 99.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1.8%

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 103.73 พันล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณกักเก็บที่ 108.38 พันล้านลูกบาศก์เมตร และลดลงประมาณ 2.48% เมื่อเทียบกับ 106.37 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 64% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (1 ตุลาคม 2018-30 กันยายน 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน ได้แล้วประมาณ 16.22 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จัดหาได้จากแคว้น Punjab และ Haryana ซึ่งจัดหาได้แล้วประมาณ 10.76 และ 3.88 ล้านตันตามลำดับ โดยในปีการตลาด 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

ทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับราคาข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) ปีการตลาด 2018/19 สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ขึ้นมาที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 254 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และสำหรับข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นมาที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 257 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าว 240,161 ตัน ลดลงประมาณ 20.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 301,060 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 แต่เพิ่มขึ้น 54.43% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 ที่มีการส่งออกจำนวน 155,512 ตัน โดยส่งออกข้าวบาสมาตี 43,045 ตัน เพิ่มขึ้น 49.13%

เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 และเพิ่มขึ้น 95.37% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติมีการส่งออก 197,116 ตัน เพิ่มขึ้น 55.64% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 แต่ลดลง 29.36% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560

ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรก (กรกฎาคม-ตุลาคม 2561) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 795,306 ตัน ลดลงประมาณ 10.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 889,546 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 171,196 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 122,956 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 624,110 ตัน ลดลงประมาณ 18.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 766,590 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกอยู่ที่ 441 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับ 458 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 168.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 27.36% เมื่อเทียบกับ 132.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 272 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 16.41% เมื่อเทียบกับ 325.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศจะเริ่มโครงการจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Aman rice (พฤษภาคม-ธันวาคม) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2018 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 โดยรัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวภายในประเทศจำนวน 600,000 ตัน ในราคาประมาณ 36 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 433 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่กระทรวงการอาหารระบุว่ารัฐบาลอาจจะจัดหาข้าวเพิ่มเติมจากฤดูนี้อีก 200,000-300,000 ตัน หากโครงการจัดหาข้าวในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณ 968,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

สำนักงานศุลกากรอิหร่าน (the Islamic Republic of Iran Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรก (21 มีนาคม-22 ตุลาคม) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (21 มีนาคม 2018-20 มีนาคม 2019) อิหร่านนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 958,000 ตัน มูลค่าประมาณ 985.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณนำเข้าลดลง 12.54% และมูลค่านำเข้าลดลง 4.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า ประชากรอิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวปีละประมาณ 3.2 ล้านตัน ขณะที่สามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีความต้องการนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และไทย โดยในช่วงที่ผ่านมา อินเดียถือเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวไปยังอิหร่าน

มากที่สุด เนื่องจากทั้งสองประเทศมีข้อตกลงการค้าแบบต่างตอบแทน (barter system) ซึ่งอิหร่านต้องการนำเข้าข้าวจากอินเดีย ขณะที่อินเดียนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-13 พฤศจิกายน 2561 มีการนำเข้าข้าว 249,144 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 245,681 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 23,664 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 18,661 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 225,480 ตัน ลดลงประมาณ 0.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 227,020 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,318 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 พฤศจิกายน 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 47,447 ตัน ฝรั่งเศส 35,312 ตัน เนเธอร์แลนด์ 31,029 ตัน โปแลนด์ 16,053 ตัน อิตาลี 21,364 ตัน โปรตุเกส 19,129 ตัน เบลเยียม 15,150 ตัน สเปน 14,976 ตัน เยอรมนี 15,489 ตัน สาธารณรัฐเชค 6,530 ตัน สวีเดน 5,045 ตัน บัลแกเรีย 6,412 ตัน เป็นต้น

ขณะที่ สหภาพยุโรปรายงานว่า การนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (the Least Developed Countries; LDCs) เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในอัตรา 0% (the Everything But Arms; EBA) ในช่วง 2 เดือนแรก (กันยายน-ตุลาคม) ของปีงบประมาณปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากกัมพูชาประมาณ 34,300 ตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมาร์ประมาณ 26,097 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -13 พฤศจิกายน 2561 มีการส่งออก 37,778 ตัน ลดลง 46.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,567 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 29,499 ตัน ลดลงประมาณ 52.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,493 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 8,279 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 2.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,074 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,467 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 พฤศจิกายน 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 19,550 ตัน สเปน 5,480 ตัน โปรตุเกส 6,756 ตัน เนเธอร์แลนด์ 774 ตัน โปแลนด์ 904 ตัน โรมานี 562 ตัน กรีซ 808 ตัน บัลแกเรีย 981 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน

เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2018 (มกราคม-ตุลาคม) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 97% เมื่อเทียบกับจำนวน 709,306 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศ Venezuela ยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 518,151 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 131,763 ตัน Peru จำนวน 99,862 ตัน, Gambia จำนวน 91,303 ตัน, Nicaragua จำนวน 88,394 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, Sierra Leone จำนวน 86,344 ตัน, Switzerland จำนวน 45,719 ตัน, Bolivia จำนวน 19,140 ตัน, Puerto Rico จำนวน 16,171 ตัน, สหรัฐฯจำนวน 7,123 ตัน และ South Africa จำนวน 10,653 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 189,079 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางการนำเข้าข้าวในช่วง 9 เดือนแรกของปีบราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 720,191 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 510,174 ตัน Argentina จำนวน 114,234 ตัน Uruguay จำนวน 83,099 ตัน Italy จำนวน 5,999 ตัน Suriname จำนวน 3,750 ตัน Guyana จำนวน 1,341 ตัน Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,150 ตัน เป็นต้น

สถาบันสถิติแห่งบราซิล (the Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) คาดว่าในปี 2018 นี้ บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.75 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.453 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 11.72 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังคาดว่าในปี 2019 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.3 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวคาดว่าจะลดลงประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ที่มา *Oryza.com*

เปรู

รัฐบาลเปรูได้ปรับปรุงราคาอ้างอิง (reference prices) และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (additional variable duties) สำหรับการนำเข้าข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และนมผง ซึ่งตามคำสั่งที่ 011-2018-EF กำหนดให้ราคาอ้างอิงของข้าวอยู่ที่ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับข้าวเปลือกและข้าวสารอยู่ที่ 64 และ 92 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน) มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 319,880 ตัน ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 328,744 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งออกไปยังประเทศชิลีจำนวน 67,545 ตัน อิรัก 63,000 ตัน บราซิล 50,876 ตัน เซเนกัล 26,000 ตัน เนเธอร์แลนด์ 10,568 ตัน โบลิเวีย 9,851 ตัน คอสตาริกา 3,700 ตัน ตุรกี 3,597 ตัน สหรัฐฯ 2,441 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 82,302 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

